



คำประกาศราชสกุลเจดิมพระเกียรติคุณ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 ปรีชญานพทศาสตรศุขฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 พุทธศักราช ๒๕๔๔

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากุณาธิคุณเป็น
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ต่อปวงชนชาวไทย ได้ประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ อัน
อำนวยประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วหน้า และสนพระราชหฤทัยในทุกข์สุขของ
อาณาประชาราษฎร์ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ทั้งยังตรากตรำพระวรกาย
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรง
เยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทรงพระกรุณาฯ รับเป็นพระราชธุระในการดูแลติดตามและพระราช
ทานความสะดวกราบรื่นแก่ผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท ทรงดำรงตำแหน่งอุป
นายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศโดย
ตรง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระปรีชาสามารถด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ได้ทรงนำหลักการบริหารจัดการอันได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การรักษาสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ทั่วประเทศ โดยได้พระราชทานโครงการต่างๆ ตามหลักการทั้ง
๔ ประการ กล่าวคือ

การสร้างเสริมสุขภาพ เช่น โครงการเกี่ยวกับโภชนาการ มีพระราชดำริว่า
โภชนาการเป็นพื้นฐานการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มีพระราชประสงค์ที่จะ
เห็นเด็กทุกคนมีโอกาสได้รับอาหารที่เหมาะสมและพอเพียงแก่ความต้องการของร่างกาย โดย
เฉพาะเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการ
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ด้านการป้องกันโรค เช่น โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และโรคขาดวิตามินเอ
โครงการควบคุมโรคติดต่อ เช่น มาเลเรีย และโรคหอนอนพยาธิ เป็นต้น

ด้านการรักษาสุขภาพ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และทรง
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในถิ่นทุรกันดาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานขึ้นเพื่อตรวจรักษาประชาชน และทรงพระกรุณาฯ

คนไข้ที่ต้องส่งตัวไปรักษาพยาบาลไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ รวมทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้โรงพยาบาลจัดตั้งเป็น "กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทรงส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูโดยวิธีอื่นที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลง

ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ เช่น โครงการฟื้นฟูเด็กพิการทางหูที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โครงการแว่นตาพระราชทาน รวมทั้งทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้น เพื่อพระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บ พิการ ทูพพลภาพ หรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณ และสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านการแพทย์อยู่เสมอ ทรงเป็นประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งมอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานหรือทำการวิจัยดีเด่นด้านการแพทย์ ซึ่งอำนวยประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติ รวมทั้งทรงร่วมในกิจกรรมวิชาการด้านการแพทย์ของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัญเชิญพระนามาภิไธย ตั้งเป็นนามโรงพยาบาลว่า "ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์การแพทย์ และกิจกรรมของศูนย์ นับเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์การแพทย์ฯ เป็นอย่างยิ่ง

ด้วยพระปรีชาญาณในด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการใหญ่หลวงแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่นำความเจริญก้าวหน้า มาสู่วงการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งสัมฤทธิ์ผลตามพระราชปณิธานที่จะพัฒนากิจการแพทย์ของประเทศให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น และนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยทั้งมวล สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานพระราชานุญาต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์มงคลแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สืบไป